

ซีเอ เทคโนโลยีได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำโซลูชัน บริหารงานโปรเจกต์ PPM

ซีเอ เทคโนโลยีได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำโซลูชันบริหารงานโปรเจกต์ PPM

ซีเอ เทคโนโลยีได้รับการจัดอันดับโดยบริษัทวิจัยตลาด Gartner, Inc. ในเป็นฐานะที่เป็นผู้นำในการจัดอันดับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันในการบริหารโปรเจกต์และพอร์ตโฟลิโอไอทีระดับโลก (Magic Quadrant for IT Project and Portfolio Management Software Applications, Worldwide) โดยรายงานฉบับนี้บริษัทวิจัยการ์ตเนอร์ได้ประเมินผลจากโซลูชัน CA Project and Portfolio Management (CA PPM) ซึ่งเป็นโซลูชันแบบฟอร์มใช้งานแบบแรกของวงการในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ สำหรับบริษัทต่างๆ ที่จำเป็นต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจแอปพลิเคชัน

ในรายงานของบริษัทการ์ตเนอร์ได้ระบุว่า บริษัทผู้นำส่วนใหญ่ได้แสดงให้เห็นว่า มีฐานในตลาดที่ แข็งแกร่งรวมทั้ง มีระดับกิจกรรมการขายและการดำเนินงานต่างๆ มากกว่าทั้งในเชิงลึกและความบ่อยครั้ง นอกจากนี้บริษัทผู้นำยังสามารถขยายฐานจำนวนของการติดตั้งระบบใช้งานออกไป ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของจำนวนผู้ใช้งาน ต่อตัวใหม่ ๆ ที่มีการติดตั้ง ก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับข้อมูลในปีก่อน โดยบริษัทผู้นำ มีจุดยืนมีสถานะที่มั่นคงในระยะยาวจากทั้งการให้บริการผ่านระบบคลาวด์และการติดตั้งใช้งานจริงในตลาดไอที PPM นอกจากนี้ การแสดงถึงใช้งานผ่านระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่งมากกว่า ถือเป็นขีดความสามารถที่จะผลักดันซอฟต์แวร์ไปสู่ลูกค้า ในยุคที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

ในการสำรวจนี้ บริษัทการ์ตเนอร์ได้ประเมินผลจากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ 10 ราย ในแง่มุมต่างๆ 15 ประการเพื่อเขียนขึ้นเป็นรายงานฉบับนี้โดยบริษัทซีเอ เทคโนโลยี จัดเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพียง 2 รายที่ได้รับการจัดอันดับในฐานะผู้นำตลาด ในปัจจุบัน

“ระบบ CA PPM ช่วยให้เราสร้างข้อมูลธุรกิจขึ้นมาได้ง่าย จากข้อมูลแหล่งต่างๆ ทำให้มี วิธีการคิดและการตัดสินใจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เจมส์ ฮาร์วีย์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการธุรกิจไอที บริษัทซีเอ เทคโนโลยีกล่าว พร้อมกับเสริมว่า “เรากำลังอยู่ในยุคเศรษฐกิจแอปพลิเคชันที่ทุกธุรกิจกำลัง เปลี่ยนผ่านมาสู่การใช้งานซอฟต์แวร์ โซลูชัน CA PPM จะช่วยให้ลูกค้าของเราก้าวล้ำนำการแข่งขัน และมีข้อมูลเชิงลึกระดับสำคัญทำให้ธุรกิจของบริษัทลูกค้าเราเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รับมือสถานการณ์ในตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป”

ระบบ CA PPM นี้ จะมีการปรับระบบข้อมูลสำคัญสำคัญ ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นโดย มีศักยภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ รวมติดตั้งมาด้วยสำหรับ PPM โดย โดยมีการวิเคราะห์ โปรเจกต์ โปรดักต์ และข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่

บริษัทธุรกิจต้องการ โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ มีให้ใช้งานทั้งผ่านระบบคลาวด์และติดตั้งในระบบ โดยโซลูชันCA PPM จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้บริหารโปรเจกต์ไอที ในการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและการจัดสรรทรัพยากรระบบ

นอกเหนือจากการจัดอันดับในครั้งนี้อันแล้ว ทางซีเอ เทคโนโลยี ยังได้รับการจัดอันดับเป็นผู้นำในด้านซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการวิเคราะห์การรวมระบบไอทีจากบริษัทวิจัยการ์ตเนอร์เมื่อปีก่อนด้วยเช่นกัน